

ผลิตภัณฑ์เงินฝากออมทรัพย์แบบมีประกัน

สาระสำคัญ	ชื่อผลิตภัณฑ์	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์แทนความห่วงใย (TMB Savings Care Account)	บัญชีที่เอมบี ออลส์ฟรี พร้อมบัตรเดบิต (TMB All Free Account with Debit card)
1. อัตราดอกเบี้ย :	0.125% ต่อปี ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยสามารถเรียกดูข้อมูลอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันได้ที่ https://www.tmbbank.com/rates	อัตราดอกเบี้ย 0.0% ต่อปี ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยสามารถเรียกดูข้อมูลอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันได้ที่ https://www.tmbbank.com/rates	
2. ระยะเวลาจ่ายดอกเบี้ย :	ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง คือ เดือนมิถุนายนและธันวาคม หักภาษี ณ ที่จ่าย 15% ของจำนวนดอกเบี้ยที่ได้รับหากดอกเบี้ยที่ได้รับไม่เกิน 20,000 บาทต่อปี ธนาคารจะไม่หักภาษี ณ ที่จ่ายตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร	ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง คือ เดือนมิถุนายนและธันวาคม (ถ้ามี)	
3. จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ :	5,000 บาท	ไม่มีขั้นต่ำในการเปิดบัญชีครั้งแรก	
4. เงื่อนไขความคุ้มครองประกันภัย :	คุ้มครองอุบัติเหตุ 20 เท่าของยอดเงินคงเหลือไม่น้อยกว่า 5,000 บาท ในบัญชี 1 วันก่อนวันเกิดอุบัติเหตุ หรือสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟัง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวร สูงสุดไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อปี โดยไม่ต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันรายปีและไม่ต้องตรวจสุขภาพ	คุ้มครองอุบัติเหตุ 20 เท่าของยอดเงินคงเหลือไม่น้อยกว่า 5,000 บาท ในบัญชี 1 วันก่อนวันเกิดอุบัติเหตุ หรือสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟัง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวร สูงสุดไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อปี โดยไม่ต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันรายปีและไม่ต้องตรวจสุขภาพ	
5. ค่ารักษาบัญชี :	บัญชีที่ไม่เคลื่อนไหว 1 ปีขึ้นไป กรณียอดเงินคงเหลือ ต่ำกว่า 2,000 บาท มีค่ารักษาบัญชี 50 บาทต่อบัญชีต่อเดือน	บัญชีที่ไม่เคลื่อนไหว 1 ปีขึ้นไป กรณียอดเงินคงเหลือ ต่ำกว่า 2,000 บาท มีค่ารักษาบัญชี 50 บาทต่อบัญชีต่อเดือน	
6. ช่องทางในการติดต่อผู้ให้บริการ :	สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tmbbank.com หรือ TMB ทุกสาขา หรือ TMB Contact Center 1558 หรือ บริษัท เอ็ม เอส ไอ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร 02-8258888	สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tmbbank.com หรือ TMB ทุกสาขา หรือ TMB Contact Center 1558 หรือ บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) Call Center 0 2613 0123	
7. ข้อควรระวัง :	1. ผู้ฝากเงินจะได้รับความคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุ โดยต้องเปิดบัญชีตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร และ ณ สิ้นวันมีจำนวนเงินฝากคงเหลือในบัญชี ตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้นไป 2. ไม่รวมถึงการถูกรถ หรือถูกทำร้ายร่างกาย, ไม่รวมถึงค่ารักษาพยาบาล, ไม่รวมถึงการขับขี่และโดยสารรถจักรยานยนต์	1. ผู้ฝากเงินจะได้รับความคุ้มครองประกันภัย 1 วันก่อนวันเกิดอุบัติเหตุ โดยต้องเปิดบัญชีตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร และ ณ สิ้นวันมีจำนวนเงินฝากคงเหลือในบัญชี ตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้นไป รวมผลประโยชน์สูงสุดจากทุกบัญชีรวมกัน ไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อปีกรมธรรม์ 2. ไม่รวมถึงการถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย, ไม่รวมถึงค่ารักษาพยาบาล, ไม่รวมถึงการขับขี่และโดยสารรถจักรยานยนต์ 3. การขอรับเงินหรือค่าสินไหมทดแทน ต้องดำเนินการภายใน 180 วันนับจากวันที่เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง หรือ ทุพพลภาพถาวร โดยติดต่อหน่วยงาน บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ฝ่ายสินไหมทั่วไป เลขที่ 34/3 อาคารไทยประกันภัย ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร. 0-2613-0100 หรือ Call Center : 0-2613-0123 โดยบริษัทประกันภัยจะจ่ายเงินหรือค่าสินไหมทดแทนที่ผู้ฝากเงินได้รับความคุ้มครองตามข้อ 1. ให้กับผู้ฝากเงินถ้าเป็นกรณีที่ได้รับบาดเจ็บหรือทุพพลภาพ แต่จะจ่ายให้กับผู้รับประโยชน์ซึ่งเป็นทายาทตามกฎหมายของผู้ฝากเงิน ถ้าเป็นกรณีถึงแก่ชีวิต 4. ผู้ฝากเงินจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการใช้บริการบัญชีเงินฝากพร้อมบัตรเดบิตในแต่ละปี ซึ่งจะครบกำหนดชำระในเดือนที่เปิดบัญชีเงินฝากพร้อมบัตรเดบิตของปีถัดไป โดยธนาคารจะดำเนินการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติเพื่อชำระค่าธรรมเนียมรายปีตามอัตราที่ธนาคารประกาศกำหนด หากธนาคารไม่สามารถหักบัญชีเงินฝากชำระค่าธรรมเนียมได้จนครบจำนวน ธนาคารสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงประเภทผลิตภัณฑ์เงินฝากออมทรัพย์ ที่เอมบี ออลส์ ฟรี เป็นเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป โดยธนาคารไม่ต้องแจ้งให้ผู้ฝากเงินทราบ และให้ถือว่าสิทธิพิเศษของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ที่เอมบี ออลส์ ฟรี ได้สิ้นสุดลงทันที	